

PHẦN ĐẦU KHỞI CÔNG TUYẾN CAO TỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện dự án, tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai, rà soát trên thực địa với tinh thần khẩn trương, kịp thời. Đồng thời, giao các sở, ngành chức năng tham mưu các giải pháp triển khai dự án trên địa bàn, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, rà soát để bảo đảm vật liệu xây dựng, san lấp cũng như cơ phương án bố trí nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm thành lập tổ công tác triển khai thực hiện dự án. Hiện nay, UBND thành phố Hải Phòng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đoạn trùng với cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Vì vậy, để bảo đảm tính đồng bộ quy mô toàn tuyến, phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản giao UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình đồng bộ với quy mô toàn tuyến; đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tách hạng mục giải phóng mặt bằng của dự án thành các tiểu dự án độc lập, giao các địa phương thực hiện riêng để thuận lợi cho công tác

giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án; Chính phủ sớm có chủ trương về các nội dung liên quan đến khai thác mỏ cát, vật liệu phục vụ dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành quan tâm một số nội dung liên quan đến bố trí nguồn vốn phục vụ dự án triển khai thuận lợi, bố trí vốn triển khai thực hiện dự án từ nguồn ngân sách trung ương; các bộ, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy nhanh triển khai thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, ủng hộ các địa phương liên quan triển khai thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tỉnh, thành phố và nhà đầu tư tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình trong triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thảo luận các nội dung công việc trong triển khai thực hiện dự án, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hướng tuyến cao tốc, kế hoạch sử dụng đất, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng phục vụ triển khai thực hiện dự án...



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Vì vậy, tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và các đơn vị trong triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia ý kiến vào một số nội dung

được thảo luận tại buổi làm việc, nhất là các nội dung về hướng tuyến cao tốc, quy mô dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng... đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện dự án cũng như một số nội dung, công việc liên quan đến tỉnh Thái Bình trong triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa rất

quan trọng, là hành lang kết nối từ các địa phương với sân bay, cảng biển, tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội; do đó, việc đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và cần được triển khai sớm. Ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương, các bộ, ngành, đơn vị tư vấn trong triển khai các thủ tục đầu tư dự án, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan tham mưu cho Chính phủ, các tỉnh, thành phố, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn địa kiểm tra thực địa hướng tuyến cao tốc tại xã Vũ Bình (Kiến Xương).

luật trong việc triển khai đầu tư dự án; sớm triển khai thực hiện và đưa dự án vào sử dụng, bảo đảm lợi ích của người dân, nâng cao động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó tập trung bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; các địa phương, đơn vị cần triển khai song song các công việc liên quan như hoàn thiện các thủ tục phê duyệt đầu tư dự án sau đó tiến hành ngay các phương án kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư; vì vậy, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư phải thật sự sát sao triển khai các công việc liên quan đến dự án, nhất là các nội dung liên quan đến phối hợp với các tỉnh, thành phố trong thống nhất hướng tuyến cao tốc, phương án bố trí vật tư xây dựng và các nội dung quan trọng trong thực hiện dự án.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến dự án, muộn nhất là cuối năm 2022, đầu năm 2023 khởi công dự án.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn địa kiểm tra thực địa hướng tuyến cao tốc tại xã Vũ Bình (Kiến Xương).

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI, KỶ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA XVII

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự thảo luận tại thành phố Thái Bình.

Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các ngành chức năng trình kỳ họp; phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tích cực tham gia phát biểu tại hội trường, thảo luận tổ, chất vấn các thành viên UBND tỉnh những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng các vấn đề theo luật định (Phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,49%, cao hơn kế hoạch đề ra cả năm (9%), cao hơn bình quân cả nước (6,42%), đứng thứ 12 cả nước và thứ 6 các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,2%, xếp thứ

3 các tỉnh đồng bằng sông Hồng, xây dựng tăng 7,3%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,2%, lượng du khách đến tỉnh tăng 73%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 79,5% dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, một số dự án trọng điểm, kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

HĐND tỉnh cũng đã nghe các báo cáo: Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các tờ trình liên quan đến đầu tư công, kế hoạch phân bổ vốn sửa chữa lớn, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng hạng mục của trường học, nhà máy xử lý rác công nghệ cao, cải tạo, nâng cấp một số kênh đê xuống cấp; ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan, tìm ra các giải pháp thiết thực, tập trung chỉ đạo quyết liệt để phần đầu hoàn thành



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thống nhất nội dung thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường.

thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tạo nền tảng quan trọng, bứt phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Các cấp, các ngành rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm, những chỉ tiêu còn có dư địa lớn, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng. Tiếp tục cải thiện năng lực môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, nút thắt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đánh giá, rà soát các cơ chế đã được ban hành để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm để tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ, thuận lợi, tạo bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả, bền vững. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện đã xuất hiện các biến thể mới; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, có những quyết sách đúng, sát thực tế và khả thi, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi và có bước tăng trưởng cao trong năm 2022 (Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Cũng trong phiên họp buổi sáng, UBND tỉnh tiếp tục báo cáo các tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; thống nhất đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc từ Ninh Bình đến Hải Phòng (CT.08) và giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án; ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025; ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh; thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy và một số tờ trình liên quan đến đất đai, đặt tên đường, tên phố.

Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII; tờ trình chương trình giám sát năm 2023; các ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Buổi chiều, HĐND tỉnh trình bày quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thảo luận tổ đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Chiều ngày 12/7, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận để các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Tại 8 tổ, hầu hết đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cùng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương để thực hiện các chỉ tiêu ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của quý III. Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp



Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi triển khai các dự án, công trình trọng điểm; xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, trang trại; nâng cao công suất, chất lượng nước sạch nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn, đường Thái Bình - cồn Vành...; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác phòng, chống dịch bệnh, đầu tư mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, trong đó tập trung phân tích tờ trình: Phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tài trợ của Ngân hàng Thế giới năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022...

ý kiến của các đại biểu thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp; có bản nhất trí với nội dung báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đề xuất bổ sung một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022...

Thống nhất nội dung thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường

Chiều ngày 12/7, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đảng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh với các tổ đại biểu thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường sáng ngày 13/7. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Trong 2 phiên thảo luận tổ chiều ngày 11 và 12/7, đã có hàng chục lượt